

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021**

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức trực, sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong mọi tình huống; đảm bảo hàng hoá, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân trên địa bàn đón tết cổ truyền; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; quan tâm đến đối tượng xã hội, người nghèo, hỗ trợ các làng đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, chung tay chia sẻ, tương thân, tương ái giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, từ ngày mùng 1 Tết đến nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh trường hợp dương tính với Covid-19.

UBND ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ; nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đội ngũ nhân viên y tế, các lực lượng vũ trang, các tình nguyện viên không ngại gian khổ, tiên phong tuyến đầu phòng, chống dịch; sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân tại nhiều đơn vị làm việc thường xuyên trong các ngày Tết.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 xảy ra tại tỉnh, thiên tai, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực thấp đã ảnh hưởng đến sức mua và đời sống của nhân dân; sản lượng vận tải hành khách giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng vẫn xảy ra 02 vụ cháy (01 vụ cháy kiot chợ và 01 vụ cháy xe ô tô); tình trạng đốt pháo nổ vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; tai nạn giao thông tăng; việc quản lý người nước ngoài vào tỉnh chưa chặt chẽ, một số trường hợp chấp hành chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Để phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời đảm bảo các hoạt động trở lại bình thường, đi vào nề nếp ngay sau thời gian nghỉ Tết; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tập trung triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết các nhiệm vụ, công việc sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ

là, thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”; quán triệt tinh thần chủ động, tích cực phòng ngừa không để xảy ra dịch bệnh Covid-19, với tinh thần thần tốc “Chống dịch như chống giặc”, ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện “Mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp đề ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; nhanh chóng phát hiện, tập trung khoanh vùng các ổ dịch, truy vết thần tốc, xác định ca nghi nhiễm, xét nghiệm trên diện rộng; quản lý chặt chẽ các khu cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo; tổ chức giãn cách xã hội khi phát hiện ca nhiễm mới với phạm vi phù hợp; tăng cường khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú; thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi cộng đồng.

Các sở, ngành, địa phương hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, người dân triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, dạy-học theo đúng các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19.

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật và quy chế làm việc; chủ động xử lý, phối hợp xử lý công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, làm việc trực tuyến, họp trực tuyến; quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết đảm bảo chất lượng, tiến độ; không tổ chức liên hoan, du xuân đầu năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư, các công trình xây dựng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; hoàn chỉnh thủ tục, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để bù đắp những thiệt hại trong thời gian dịch bệnh kéo dài, kể cả trong vùng có dịch với các phương án phù hợp; quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư. rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác tháng 2 năm 2021.

4. Về các Chương trình, Đề án, giao các sở, ngành hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2021, cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên trong tổ xây dựng, hoàn chỉnh đề cương, dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động về: (1) Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực. (2) Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các thành viên trong tổ xây dựng, hoàn chỉnh đề cương, dự thảo Nghị quyết, chương trình hành

động về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.

- Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên trong tổ xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân, nhất là các địa phương trong vùng dịch và có giải pháp hỗ trợ. Triển khai hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chống hạn, đảm bảo nước tưới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đẩy mạnh xây dựng chuỗi Sản xuất - chế biến - tiêu dùng - xuất khẩu. Tập trung chỉ đạo công tác trồng rừng năm 2021 và kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; khẩn trương hoàn thành việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng, định giá rừng. Cùng Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản, nhất là các địa phương trong vùng có dịch.

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương hướng dẫn, đảm bảo việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh và sản xuất, kinh doanh, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa. Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tận dụng, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, mở rộng thị trường, đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoàn thành các dự án năng lượng tái tạo. Đảm bảo các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa, điều tiết nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

7. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19; đảm bảo nguồn vốn cho các ngành, lĩnh vực, tạo đà cho khôi phục kinh tế trong bối cảnh diễn biến mới của dịch Covid-19. Tuyên truyền, hướng dẫn, không để các đối tượng lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân để cho vay với lãi suất cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển các dịch vụ, sản phẩm ngân hàng mới, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

8. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Y tế và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định để kịp thời mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch từ nguồn hỗ trợ, tài trợ và báo cáo việc thanh quyết toán các nguồn kinh phí để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá, phí. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

9. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hoạt động vận tải nguyên vật liệu, hàng hóa, nông sản đảm bảo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện; kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông.

10. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình đời sống của người dân trong mùa giáp hạt và vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Theo dõi tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, đơn vị để phối hợp có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình dịch bệnh, có phương án tổ chức dạy và học phù hợp để đảm bảo phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Xây dựng phương án học online, học trực tuyến qua truyền hình. Rút gọn nội dung cơ bản trong giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà khách, nhà trọ, nhà nghỉ...) lấy thông tin kỹ lộ trình di chuyển của khách đến lưu trú đồng thời khẩn cấp báo cáo chính quyền địa phương khi có công dân nước ngoài và công dân đến từ vùng dịch; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2021 theo các cấp độ phù hợp, đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển ngành du lịch và các lĩnh vực văn hóa, thể thao trong tình hình mới.

13. Công an tỉnh tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá, truy quét các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng đánh bạc dưới mọi hình thức; quản lý tốt người nước ngoài vào tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương làm tốt công tác quản lý các cơ sở cách ly; theo dõi sát tình hình dịch bệnh, có biện pháp ứng phó kịp thời; thực hiện tốt công tác tuyên truyền gắn với bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ biên giới; thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại cửa khẩu; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là nhập cảnh qua đường mòn, lối mở; kiểm soát không để vượt biên, chống buôn lậu hàng hóa qua biên giới.

15. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những thành tựu quan trọng của tỉnh, về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tuyên truyền kịp thời về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh phù hợp với diễn biến tình hình

dịch bệnh Covid-19, động viên tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai sự thật, thông tin không chính thống về dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng.

16. Đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và toàn thể người dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn phải sát cánh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, người dân, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể các cấp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021. *TĐ*

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- T/T Tỉnh ủy, T/T HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: LĐVP, TT Tin học, CV các khối;
- Lưu: VT, KTTH.

**CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Thành**